



สัปดาห์สสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

นักบุญเปาโล



28 มิถุนายน 2008 - 29 มิถุนายน 2009



“ความรักให้อภัยทุกอย่าง
เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง
อดทนทุกอย่าง
ความรักไม่มีสิ้นสุด”
(1 คร 13:7-8n)

2009

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2009 ปีที่ 43 ฉบับที่ 2391

สมโภชพระเยซูจากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี B

พระวาจา (ยน 18:33-37)

เวลานั้น ปีลาตกลับเข้าไปในจวน และเรียกพระเยซูเข้ามาถามว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านถามดังนี้ด้วยตนเอง หรือผู้อื่นบอกท่านถึงเรื่องของเรา”

ปีลาตตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นชาวยิวหรือ ประชาชาติของท่านและบรรดาหัวหน้าสมณะมอบท่านให้ข้าพเจ้า ท่านทำผิดสิ่งใด”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเรามีได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามีมาจากโลกนี้ ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว แต่อาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้”

ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า “ถ้าเช่นนั้น ท่านเป็นกษัตริย์ใช่ไหม”

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”

คุณไชยยันต์ - คุณวิลเลียม อริยะวุฒิมิพันธ์

สร้าง โมทนาคุณแม่พระ

หัวข้อ	กษัตริย์แห่งอาณาจักรของพระเจ้า
ธรรมล้ำลึก	พระคริสตเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจักรของพระเจ้า
ท่าที	จิตใจจงรักภักดีต่อพระเจ้า
การดำเนินชีวิต	เราจะปฏิบัติตนตามคำสอนทุกประการ

บทอ่านที่หนึ่ง : - ดนล 7:13-15

ดาเนียลเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาเหนือเมฆบนท้องฟ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจ ทรงปกครองประชากรทุกชาติทุกภาษา และอาณาจักรของพระองค์จะดำรงอยู่ตลอดไป

บทอ่านที่สอง : - วา 1:5-8

พระคริสตเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดทุกสิ่ง และทรงเป็นจุดหมายของทุกสิ่ง

พระวรสาร : - ยน 18:33-37

พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ แต่อาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่อาณาจักรของโลกนี้ อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรที่อยู่ภายในจิตใจของมนุษย์

ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงเงิน	เชิญของถวาย
07.00 น.	พ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณทวงทวี - คุณกันทิษา	คุณวิระ	คุณรุ่งขึ้น
เวลา 10.00 น. เชิญร่วมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 11 ณ วัดนักบุญเว็นเซโอ เพชรบุรี					
เวลา 19.00 น. เชิญร่วมสมโภชพระคริสตราชา (ฉลองวัดสารสิทธิ์ฯ) ณ โรงเรียนสารสิทธิ์ทิพย์					

- - จากพระวาจาสู่ชีวิต - -



พระวรสารวันนี้ตัดตอนมาจากเรื่องปีลาตไต่สวนพระเยซูเจ้า ระหว่างการไต่สวน ปีลาตถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิวหรือ” พระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์นั้นถูกต้องแล้ว เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์” นี่คือคำยืนยันที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์เอง คำยืนยันนี้คือ พระองค์ทรงเป็น “กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล” ซึ่งเรา่วมใจกันสมโภชในวันนี้ และนี่คือบุคลิกลักษณะของพระองค์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์ของเราทุกคน

1. พระองค์ทรงไว้ซึ่งความสง่างาม

เมื่ออ่านเรื่องราวการไต่สวนของปีลาตทั้งหมด เราจะพบว่าไม่มีตอนใดเลยที่ทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการไต่สวนปีลาตถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นกษัตริย์หรือ” พระองค์ไม่ได้แสดงอาการเกรงกลัวหรืออดอ้อนปีลาตเพื่อขอความเมตตาใดๆ ทั้งสิ้น จนผู้อ่านอดรู้สึกไม่ได้ว่าเป็นพระองค์เองที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมด

2. พระองค์ตรัสตรงไปตรงมา

“อาณาจักรของเรามีได้มาจากโลกนี้ ถ้าอาณาจักรของเรามาจากโลกนี้ ผู้รับใช้ของเราก็คงจะต่อสู้เพื่อมิให้เราถูกมอบให้ชาวยิว” ความมุ่งมั่นของชาวยิวที่จะเป็นอิสระจากโรม ทำให้บรรยากาศช่วงปีสการร้อนระอุไปด้วยไฟปฏิวัติ ปีลาตรู้ปัญหาที่ตีจึงส่งกองทหารเข้ามาเสริมกำลังในกรุงเยรูซาเล็ม แต่คงมีจำนวนไม่มากนักเพราะเขามีทหารในบังคับบัญชาประมาณสามพันคนเท่านั้น ไนจะต้องคงกำลังส่วนใหญ่ไว้ที่ซีซาริยาซึ่งเป็นเมืองหลวง ไนจะต้องกระจายกำลังไปตามค่ายทหารอีกหลายแห่งในสะมาเรีย แล้วจะมีทหารเหลือสำหรับติดตามเขาสักกี่คนกัน หากพระเยซูเจ้าคิดจะชกชงรบ ปีลาตคงไม่มีทางต้านทานกำลังของผู้สนับสนุนพระองค์ได้ แต่พระองค์กลับตรัสตรงไปตรงมาและขัดด้วยขัดคำว่าอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ และพระองค์ไม่ได้หึงพากองกำลังพลจากโลกนี้ เพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีอาณาจักรอยู่ภายในจิตใจของมนุษย์ ซึ่งจะพิชิตและได้มาก็โดยอาศัย “ความรัก” เท่านั้น

3. พระองค์คือความจริง

พระองค์ไม่เคยหยุดหย่อนที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับพระเจ้า เกี่ยวกับมนุษย์ และเกี่ยวกับชีวิตแก่เรา แม้เมื่ออยู่ต่อหน้าปีลาต พระองค์ยังทรงย้ำว่า “เราอยู่ในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง ผู้ใดอยู่ฝ่ายความจริงก็ฟังเรา”

4. พระองค์ทรงเข้มแข็งและอดทน

แม้ที่ใช้เชี่ยนพระองค์เป็นเชือกทำด้วยหนัง มีก้อนตะกั่วเล็กๆ และกระดูกแหลมคมติดอยู่เป็นระยะ มีน้อยคนนักที่ยังคงครองสติไว้ได้หลังถูกเชี่ยน บางคนถึงตาย และหลายคนกลายเป็นบ้า แต่พระเยซูเจ้าทรงมีหนัศอยู่ได้จนถึงไม้กางเขน

5. พระองค์ทรงหนอบพระบิดา

ปีลาตพูดกับพระองค์ว่า “ท่านไม่ยากพูดกับเราหรือ ท่านไม่รู้หรือว่ามีอำนาจจะปล่อยท่านก็ได้ จะตรึงกางเขนท่านก็ได้” (ยน 19:10) เท่ากับปีลาตแบะทำออกมาแล้วว่าจะปล่อยพระองค์ก็ได้ หากพูดกับเขาดีๆ หน่อย แต่พระองค์กลับตอบตรงไปตรงมาแบบไม่รักษาน้ำใจของปีลาตเลยว่า “ท่านไม่มีอำนาจใดเหนือเราเลย ถ้าท่านมิได้รับอำนาจนั้นมาจากเบื้องบน” (ยน 19:11) แสดงว่าพระองค์มิได้ถูกใส่ล่าให้จนตรอกและตายบนไม้กางเขน แต่พระองค์มุ่งหน้าไปสู่ไม้กางเขนอย่างผู้มีชัยชนะ พระองค์ “มีชัย” เพราะได้หนอบพระบิดาจนถึงที่สุด

6. พระองค์ทรงรอบรู้

เมื่อปีลาตถามพระองค์ว่ามาจากไหน พระองค์ไม่ตรัสตอบแต่ประการใด (ยน 19:9) เพราะทรงทราบดีว่าพูดไปปีลาตก็ไม่เข้าใจ หรือเข้าใจก็ไม่มีความยอมรับ เหมือนพูดกันคนละภาษา

7. พระองค์คือผู้พิพากษา

ชาวยิวข่มขู่ว่าจะฟ้องพระจักรพรรดิหากปีลาตปล่อยพระเยซูเจ้าให้เป็นอิสระ ด้วยความกลัวว่าจะกระทบกระเทือนตำแหน่ง เขาจึงสั่งให้นำพระองค์ออกมาข้างนอก ให้นั่งบนบัลลังก์พิพากษาในสถานที่ที่เรียกว่า “ลานศาลากับยิว” (ยน 19:13) ไม่ว่าปีลาตจะทำเพื่อหาทางช่วยเหลือพระองค์ หรือเพราะต้องการล้อเลียนด้วยการให้นั่งบนบัลลังก์พิพากษาก็ตาม สักวันหนึ่งเขาและชาวยิวจะตระหนักดีว่า ผู้ที่พวกเขาล้อเลียนนั้นคือกษัตริย์ที่จะพิพากษาพวกเขาจริงๆ

ในการได้สวนครั้งนี้ เราได้เห็นความยิ่งใหญ่ ความสง่างาม ความกล้าหาญ และความหนอบพร้อมพร้อมรับไม้กางเขนของพระเยซูเจ้า



-- ข้อตั้งใจ --

1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเจ้าอย่างครบถ้วน
2. ข้าพเจ้าจะรักและรับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยใจกว้าง
3. ข้าพเจ้าจะน้อมรับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ในชีวิตด้วยความยินดี

รู้จักพระเจ้าเรียกของคุณ

เปาโลซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระคริสตเยซู

ตามพระประสงค์ของพระองค์ (1 คร 1:1)

คำถามหนึ่งที่มีผู้ถามกันบ่อยๆ คือ "ฉันควรทำอะไรกับชีวิตของฉัน?" เปาโลรู้คำตอบสำหรับคำถามข้อนี้ หลังจากที่เขาได้พบกับพระคริสตเจ้าบนถนนไปดามัสกัส "ชายผู้หนึ่งเป็นเครื่องมือที่เราเลือกสรรไว้ เพื่อนำนามของเราไปประกาศแก่คนต่างศาสนา บรรดาคนยิว และลูกหลานของอิสราเอล" (กจ 9:15)

คำตอบสำหรับคำถามที่ว่า เปาโลถูกเรียกให้ไปทำอะไร และเขาคือใคร เป็นคำตอบเดียวกันที่แยกจากกันไม่ได้ "เปาโลซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้เป็นอัครสาวกของพระคริสตเยซู ตามพระประสงค์ของพระองค์" ไม่ใช่เป็นเพราะเปาโลมีปัญญา หรือได้สืบทอดคณิกการของครอบครัว หรือได้เลือกธุรกิจที่จะทำเงินให้ได้มากที่สุด แต่เพราะเขาคือเปาโล และพระเจ้าทรงเลือกให้เขาเป็นอะไร และเขาก็รู้ดี

แต่สำหรับเร ที่ไม่เคยประสบพระพักตร์พระเจ้า ทั้งที่มีพรสวรรค์และความปรารถนาแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์ ก่อตั้ง ประดิษฐ์คิดค้น ความคุมดูแล ตั้งสอน หรือเขียนหนังสือ เราจะทำอะไรถ้าเราไม่รู้ทิศทางที่แน่ชัด?

บิดาจารย์ของพระศาสนจักรในศตวรรษที่ 4 ชื่อ ยูซีบีอุส ได้ยืนยันหลักปรัชญาหนึ่งซึ่งคนจำนวนมากยอมรับในปัจจุบัน ท่านให้คำอธิบายเกี่ยวกับชีวิตที่ครบครันว่า "หมายถึงชีวิตของผู้ที่อุทิศตนให้แก่การเพ่งพิศศาสนา สังฆภาพ หรืองานอภิบาล" อีกชีวิตหนึ่งคือชีวิตทางโลกหมายถึง "ชีวิตของคนที่ทำงานทางโลก เช่น ข่างฝีมือ ทหาร พ่อค้า ผู้นำรัฐบาล เกษตรกร และมารดา"

ผู้ที่ค้นพบพระเจ้าเรียกของตนย่อมค้นพบทิศทาง และความมั่นใจที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถประทานให้ได้ ชีวิตจะมีจุดหมายใหม่ เขามักมีความรู้สึกว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งอยู่เหนือความปรารถนาในชื่อเสียงหรือความสำเร็จที่ไร้สาระ ทำให้คนเหล่านั้นเป็นอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างเขาขึ้นมาให้เป็น มีชีวิตชีว และทำทุกสิ่งอย่างกระตือรือร้น

นานเกินพอแล้วที่หลายคนพึงพอใจกับการหางานทำ โดยคิดว่าความสำเร็จด้านการเงินคือเป้าหมายสูงสุด หลายคนพยายามเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเอง แต่ไม่ได้ผล พวกเขาารู้สึกว่างเปล่า หงุดหงิด เหมือนกับเขาอยู่ผิดที่ผิดทาง ถ้าคุณเป็นเช่นนี้ อาจถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปลี่ยนไปทำสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุด อาจทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นงานที่ง่ายเกินไป จนไม่เหมือนงาน แต่นั่นคือสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ และคุณจะได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น

Parker Palmer กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ "ปล่อยให้อิทธิพลของคุณพูด" ว่า "ก่อนที่คุณจะบอกชีวิตของคุณว่าคุณต้องการอะไร จงฟังว่าชีวิตของคุณต้องการจะทำอะไรกับคุณ" คำถามที่ลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับอาชีพไม่ใช่ "ฉันควรทำอะไรกับชีวิตของฉัน" แต่เป็นคำถามเบื้องต้นที่ต้องการคำตอบว่า "ฉันเป็นใคร ฉันมีนิสัยอย่างไร?" เฟรดอริก บุกเนอร์ยืนยันว่า อาชีพที่เหมาะสมกับคุณคือ "สถานที่ซึ่งความยินดีอันลึกซึ้งที่สุดของคุณตอบสนองความต้องการที่ลึกซึ้งของชาวโลก"

คุณอาจไม่ได้คำตอบทันทีว่าคุณควรทำอะไร หรือควรไปที่ใด แต่มีบางสิ่งที่จะช่วยให้คุณค้นพบคำตอบนี้ได้ จงพิจารณาบุคลิกภาพของคุณ คุณชำนาญงานด้านใด? คนที่รู้จักคุณดีที่สุดพูดถึงคุณอย่างไร? งานประเภทใดที่ทำให้คุณสบายใจและอึ้งใจ? คุณทำสิ่งใดบ้างที่ส่งผลดีต่อชีวิตผู้อื่น? ความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร? อะไรทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาที่สุด?

สำหรับเปาโล หมายถึงการนำข่าวดีในพระกัมภีร์ไปแจ้งต่อคนต่างศาสนา การก่อตั้งกลุ่มคริสตชนใหม่ๆ สั่งสอนพวกเขา และมองหาผู้นำใหม่ ให้ทำหน้าที่นำทางพวกเขา เปาโลบอกว่าเขาได้รับบัญชา (กจ 20:22) เขาไม่สามารถปฏิเสธงานของเขาได้ งานของเขาทำให้เขาเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับเปาโล คุณอาจรู้จักประสงค์ของคุณแล้วก็ได้ คุณรู้สึกว่าความใฝ่ฝันของคุณคืออะไร มันผลักดันคุณ เมื่อเป็นเช่นนั้น จงพากเพียรต่อไป อย่างอดหยิ่ง จงเดินตามกระแสเรียกของคุณ

ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ คุณควรจะรู้สึกอึดอัดใจเมื่อได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เริ่มต้นกระบวนการใหม่ หรือเมื่อคุณเห็นคนทั้งหลายได้รับประโยชน์จากน้ำพักน้ำแรงของคุณ คุณไม่พอใจกับสภาพเดิมๆ หรือไม่ ต้องการเห็นว่าผู้ที่ชัดเจนไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการ หรือเห็นศักยภาพที่ไม่ถูกนำมาออกมาใช้ประโยชน์ คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งที่แตกต่าง ริเริ่มแนวทางใหม่ หรือเทคโนโลยีใหม่ คุณรู้ว่าอะไรที่ยังไม่มีใครทำ และคอยคิดแต่ว่า "ทำไมไม่มีใครทำ?" ใครคนนั้นอาจเป็นตัวคุณเอง

เปาโลตอบสนองกระแสเรียกของเขา และทำให้โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงไป อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณจะตอบสนองกระแสเรียกของคุณ? เป้าหมายของคุณไม่จำเป็นต้องกว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับของเปาโล แต่ต้องเป็นภาพสะท้อนตัวคุณ คุณต้องพยายามเป็นตัวของคุณเอง ละทิ้งสิ่งที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นความสำเร็จ และมองหาเส้นทางที่พระเจ้าประทานแก่คุณ ความเสี่ยงนั้นคุ้มค่า เพราะนี่คือสิ่งที่คุณถูกสร้างขึ้นมาให้ทำ

(จาก Leadership Secrets of St. Paul

เคล็ดลับความเป็นผู้นำของนักบุญเปาโล

โดย Jeff Caliguire

แปลและจัดพิมพ์โดยคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ลส์)

ประกาศ

สรุปข่าว

๐ ข่าวมรณะ

กาธารีนา สุดา ปรียานนท์ (แตงตระกูล) (อดีตศึกษนุรักษ์นักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง) พระได้รับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ด้วยโรคมะเร็ง รวมอายุได้ 62 ปี สามิและลูกได้ตั้งศพสวดที่กรุงเทพฯ และในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 13.00 น. ทำพิธีมิสซาปลงศพที่วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง โดย คุณพ่อจอห์น แปรดีเล เป็นประธาน และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด

มารีอาโรซา สุพรรณ ทรัพย์เย็น (สมาชิกกลุ่ม 8A) พระได้รับไปเมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ด้วยสาเหตุติดเชื้อในกระแสเลือด รวมอายุได้ 60 ปี พี่น้องได้นำศพของท่านตั้งสวดที่วัดน้อย และวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ทำพิธีมิสซาปลงศพ โดย คุณพ่อมบุญ สนเจริญ เป็นประธาน และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด

สกอลัสติกา สละ แสงเทียน (อดีตสมาชิกกลุ่ม 4A) พระได้รับไปเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ด้วยโรครุนแรง รวมอายุได้ 97 ปี บุตรีดา หลาน ได้นำศพของท่านตั้งสวดที่วัดน้อย และวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ทำพิธีมิสซาปลงศพ โดย พระสังฆราช ชุศักดิ์ สิริสุทธิ เป็นประธาน และเคลื่อนศพไปฝัง ณ สุสานของวัด ขอคำภาวนาให้กับญาติพี่น้องของเราเหล่านี้ที่ได้จากไป

๐ ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 19.00 น. หลังพิธีมิสซาจะมีการเผาจดหมายที่พี่น้องสัตบุรุษได้เขียนถึงแม่พระ และรับพรจากพระสงฆ์

๐ สัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว

ทางวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง จะจัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 ขอเชิญคู่สมรสที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการฟื้นฟูฯ ได้สมัครร่วมประสบการณ์ดังกล่าว เพราะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับชีวิตครอบครัว

คุณพ่ออธิการ และหมู่คณะโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ขอเชิญทุกท่านร่วม สมโภชพระคริสตราช (ฉลองวัดสารสิทธิ์ฯ)

โดย คุณพ่อประเสริฐ สมงาม เป็นประธาน

ณ อาคารเซนต์โยเซฟ

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009 เวลา 19.00 น. (1 ทุ่ม)

(วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง วมมิสซาเย็น)



ปฏิทิน พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	พฤศจิกายน 2009 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 22 07.00 น. 10.00 น. 19.00 น.	สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล สุขสำราญ ครอบครัว เชิญร่วมเคารพศีลมหาสนิท ครั้งที่ 11 เชิญร่วมฉลองวัดโรงเรียนสารสิทธิ์ฯ	คุณพิทักษ์ - คุณศิริพร
จันทร์ที่ 23 19.00 น.	ระลึกถึง น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี, น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ อุทิศแด่ มาร์การิตา โธ สุขสมัย อุทิศแด่ เบเนดิกต์ สุจินต์ ตั้งสังฆกรรม	ลูก - หลาน ครอบครัวคุณรัชณี
อังคารที่ 24 19.00 น.	ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขีชาวเวียดนาม อุทิศแด่ ร็อค วิสุทธิ - อังเยลา สิวณี กาญจนสินธุ อุทิศแด่ ดอมินิกโก วิชัย - ปุณเภา วาศรี ทีปาจารย์	ลูก - หลาน คุณสมปอง
พุธที่ 25 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา อุทิศแด่ ดอมินิก อนุชัย แซ่อึ้ง อุทิศแด่ เบเนดิกต์ สุพร - อักเนส ทองใบ ตั้งสังฆกรรม	คุณสุภา ลูก - หลาน
พฤหัสบดีที่ 26 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ ให้ลูกสาว (วันเกิด) สุขสำราญ เพื่อสุขภาพคุณสมลักษณ์ แสงเทียน	พ่อแม่ คุณนงลักษณ์
ศุกร์ที่ 27 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ คุณสมจิตร วงศ์ทองบาง (วันเกิด) อุทิศแด่ โยเซฟ รัฐภูมิ เลหาะโชติ	ลูก คุณไพศาล - คุณเรณูพร
เสาร์ที่ 28 19.00 น.	สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา สุขสำราญ เพื่อสุขภาพคุณฉลวย วงศ์ทองบาง อุทิศแด่ มาริอาโรซา สุพรรณ ทรัพย์เย็น	ลูก คุณประกอบ-คุณบุญญา